



ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตขอนแก่น
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
พุทธศักราช ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒

ตามที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังทราบแล้วนั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างมากขึ้น ดังนั้น เพื่อยกระดับความปลอดภัยแก่บุคลากร ลูกจ้าง นิสิต และผู้มาติดต่อประสานงานจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และจังหวัดขอนแก่น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงออกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ฉบับที่ ๒ ไว้ ดังนี้

๑. ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) พุทธศักราช ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ให้จัดตั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น หรือ ศปค.มจร.ชก. โดยมีรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่นเป็นประธานกรรมการ มีอำนาจในการออกมาตรการ ประกาศ สั่งการ หรือดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น

๓. ให้วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) ทุกระดับตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร, ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ตามตารางเรียนที่วิทยาลัยสงฆ์ขอนแก่นกำหนด เริ่มตั้งแต่วันที่ ๓ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ หากมีความจำเป็นต้องจัดการศึกษาในที่ตั้ง (Onsite) ให้หลักสูตรเสนอเรื่องขออนุมัติต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

(COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่นพิจารณา ผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัย
สงฆ์ขอนแก่น จึงจะดำเนินการจัดการเรียนการสอนในที่ตั้ง (Onsite) ได้

๔. การจัดประชุม การอบรม การสัมมนาและการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ดำเนินการในรูปแบบ
ออนไลน์ (Online) ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ให้เสนอเรื่องต่อศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ขอนแก่นหรือ ศปค.มจร.ชก. พิจารณาตามที่เห็นสมควร

๕. ขอความร่วมมือให้บุคลากรและลูกจ้างของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตขอนแก่น ที่ยังมีได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยติดต่อประสานงานกับ
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ในพื้นที่

๖. ให้ทุกส่วนงานในสังกัดวิทยาเขตขอนแก่น ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุข ศปค. กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาตรการที่มหาวิทยาลัยกำหนด และมาตรการที่จังหวัดขอนแก่น
กำหนดอย่างเคร่งครัด ต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ รวมทั้งใช้ความระมัดระวังในการดำเนินการทุกด้าน เพื่อป้องกัน
หลีกเลี่ยงหรือลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๗. ให้บุคลากรและลูกจ้างทุกรูป/คน เข้าปฏิบัติงานตามปกติ หรือหากหัวหน้าส่วนงานพิจารณา
แล้วเห็นว่าตำแหน่งใดสามารถปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from home) ได้ ให้หัวหน้า
ส่วนงานเสนอขออนุมัติต่อรองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ทั้งนี้ หัวหน้าส่วนงานนั้นต้องกำกับกรปฏิบัติงาน
หรือกำกับดูแล มอบหมายงานให้บุคลากรและลูกจ้างปฏิบัติตามที่เห็นสมควร รวมทั้งติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและลูกจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินงานของวิทยาเขตขอนแก่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ

บุคลากรและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง (Work from
home) ต้องจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานจากที่พักอาศัยรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นทุกสัปดาห์ตาม
แบบฟอร์มที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องพร้อมรับการสั่งการหรือการติดต่อจากผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาอาจเรียกบุคลากรและลูกจ้างที่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงาน
ณ สถานที่พักอาศัยของตนเอง มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน ก่อนระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติได้

๘. ให้สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น จัดให้มีจุดคัดกรอง โดยให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
หรือคัดกรองอาการป่วยในระบบทางเดินหายใจ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ตาม
จุดสำคัญของอาคารต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

๙. ให้บุคลากร หรือลูกจ้างมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงให้รีบแจ้งต่อเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสาธารณสุข หรือผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในพื้นที่ทันทีเมื่อทราบ
ว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อหรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเพื่อรับทราบแนวปฏิบัติตนและกักกันตัวเองเพื่อ
เตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้ารับการตรวจหรือรักษาตามขั้นตอนทางสาธารณสุขต่อไป

๑๐. ขอความร่วมมือบุคลากรและลูกจ้าง งดหรือชะลอการเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงเวลานี้โดยไม่มีเหตุจำเป็น กรณีบุคลากรซึ่งมีสถานที่พักนอกเขตจังหวัดขอนแก่นให้ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขขออย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔



(พระโสภณพัฒนบัณฑิต,รศ.ดร.)

รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

